



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## มรภ.พิบูลสงคราม ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มรภส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้ทำการประเมินระดับคณะ, สำนัก/สถาบัน, ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผ่าน SAR และตรวจเอกสาร หลักฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของทุกหน่วยงาน อีกทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ เพื่อค้นหาจุดอ่อน - จุดแข็ง และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง นำไปสู่พัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุด **สำนักงานอธิการบดี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ** ได้เข้ารับการตรวจประเมินฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนามของมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ทุกท่านที่ได้ดำเนินการตรวจสอบทั้งระดับสาขาวิชา และระดับคณะ, สำนัก/สถาบัน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป



# เชิชมคอนเสิร์ตการกุศล “BEYOND 5” ศิลปินกลุ่มวัยรุ่นหัวใจรักการเดิน ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแก่เด็กด้อยโอกาส ในต.สมอแข จ.พิษณุโลก

BEYOND 5



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ชมรมมือที่ช่วยเหลือของชาวสมอแข, ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชมการแสดงฟรีคอนเสิร์ตเพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด BEYOND5 Tour of Thailand Live in Phitsanulok ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.ส่วนวังจันทน์ พบกับศิลปิน BEYOND5 ซึ่งเป็นนักร้องกลุ่มอายุ ๑๔ - ๑๘ ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน จากรัฐยูทาห์ เท็กซัส แคลิฟอร์เนีย และออสเตรเลีย โดยมี เอก สุรเชษฐ์ ศรีพรหม ศิลปินจากค่ายอาร์เอส เจ้าของเพลงฮิต “เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม” เป็นศิลปินรับเชิญเพื่อสร้างสีสัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้รักเสียงดนตรี และมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยผู้ชมทุกท่านสามารถร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ตามจิตศรัทธาเพื่อนำไปบริจาคแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ในโรงเรียนขาดแคลนสังกัด ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้มีใจรักในเสียงดนตรีร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับเกียรติจากศิลปิน BEYOND5 รวมกิจกรรม Service Project เปิดโอกาสให้ศิลปินใกล้ชิดกับนักศึกษา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากทุกคณะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (คคศ. ๓๐ คน, คมส. ๕๐ คน, ควจ. ๕๐ คน, ควท. ๓๐ คน, คทก. ๒๐ คน, คทอ. ๒๐ คน)

## สวจ. จะจัดโครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ๑๕ - ๑๖ สิงหาคมนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. จะจัดโครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ ของ มรพส. รวม ๑๔ โครงการ, การจัดแสดงกระบวนการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว รวมทั้งกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ และการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการตามวัน, เวลา และสถานที่ดังกล่าว



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ”

วิทยากรกิตติมศักดิ์ **รศ.ดร.โยธิน แสงดี**

USSยายพิเศษ

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ

เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มรพส.ส่วนวังจันทน์

